



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร  
เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม  
๒๕๖๐ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส ดำเนินการรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ ตามประกาศเสร็จสิ้น  
แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลลุดน้ำใส อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ  
(ประเภทผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑๐๐๑	นายบุญโชค สนิท

๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๒๐๐๑	นางสาวเปี้ยทิพย์ สัจนิษฐ
๒๐๐๒	นายอภิชัย บุญแสนชัย

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อ สอบสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน  
ตำบลลุดน้ำใส อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.  
หากเลยกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า  
สอบคัดเลือกข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใสได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่  
ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองไว้ในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตาม  
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร  
สอบคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  
หรือมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการ  
สรรหาและเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับ การแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกต้องเข้าสอบ  
ตามวัน เวลา สถานที่ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครและต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของการ  
สอบ โดยหลักสากลนิยมอย่างเคร่งครัด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินการสอบและคุมสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุเทพ ตีอุดม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส